

ฉบับที่ 24,967 วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 หน้า 22

สวทช.จัดงาน‘NAC2018’ โชว์ศักยภาพงานวิจัยสู่การพัฒนา

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เตรียมจัดงานประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 2561 หรือ NAC2018 (แนค 2018) อย่างยิ่งใหญ่ โชว์ศักยภาพผลงานวิจัยและพัฒนาของ สวทช. และเครือข่ายพันธมิตร ที่ตอโขทัย 5 กลุ่มอุตสาหกรรมหลักในการพัฒนาประเทศ พร้อม “เปิดบ้าน” อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จุฬาลงกรณ์ “นักลงทุน” ชมห้องปฏิบัติการวิจัยและหน่วยงานทดสอบมาตรฐานที่ทันสมัยระดับโลก หนุน “สตาร์ทอัพ” พร้อมบริการให้คำแนะนำฟรีเพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างธุรกิจใหม่ คอบใจทย์การพัฒนาประเทศด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) อย่างแท้จริง

ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กล่าวว่า สวทช. ในฐานะเป็นหน่วยวิจัยและพัฒนาของประเทศผ่านการทำงานของ 4 ศูนย์แห่งชาติ และบริหารจัดการ เพื่อนำงานวิจัยไปสู่ภาคส่วนต่าง ๆ ในสังคม ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs สตาร์ทอัพ เกษตรกร และอุตสาหกรรม พร้อมสร้างความเชื่อมั่นว่า วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มีส่วนสำคัญต่อการขับเคลื่อนให้ประเทศก้าวข้ามขีดจำกัดและมุ่งสู่ไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งถือเป็นโจทย์สำคัญของประเทศ โดยในงานประชุมวิชาการในปีนี้จะจัดขึ้นภายใต้แนวคิด “คอบใจทย์ประเทศไทยด้วยงานวิจัยประเด็นมุ่งเน้น” ที่ สวทช. มุ่งเน้นไปยัง 6 กลุ่มอุตสาหกรรม ซึ่งถือเป็นอุตสาหกรรมที่มี

ความสำคัญและส่งผลกระทบต่อสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ ผ่านการนำเสนอในรูปแบบของการสัมมนาแบบเจาะลึกและการจัดแสดงนิทรรศการโดยนักวิจัยเจ้าของผลงาน “สำหรับคำว่า “ประเด็นมุ่งเน้น” นั้นคือ สวทช. จะทำงานอย่างมุ่งมั่น โดยเน้นส่งเสริมนวัตกรรม เพื่อเพิ่มความเข้มแข็งอย่างครบวงจร เริ่มจากฐานเกษตรกรรม และความหลากหลายทางชีวภาพที่เป็นข้อได้เปรียบของประเทศ เกิดเป็น “นวัตกรรมเพื่อการเกษตรยั่งยืน” โดยผลผลิตการเกษตรที่ปลูกจะนำไปสู่นวัตกรรมด้านอาหาร รวมไปถึงการ



ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล

ปรับปรุงคุณภาพผ่านงานวิจัยขั้นสูงที่เป็นนวัตกรรมการแพทย์ ทั้งนี้ของเสียจากระบบทั้งหลายในเกษตรกรรม ยังสามารถนำไปสู่นวัตกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและสารมูลค่าสูงบางอย่าง จนไม่เหลือของเสียใด ๆ ในระบบสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ สวทช.ยังเตรียมความพร้อมของบุคลากรและความรู้สำหรับระบบขนส่ง



สมัยใหม่ อีกทั้งยังมีตัวอย่างความสำเร็จที่จับต้องได้จากการนำนวัตกรรมที่เหมาะสมลงสู่พื้นที่ชุมชนทั่วทุกภูมิภาค ทั้งหมดนี้เป็นการทำงานที่ออกแบบอย่าง “มุ่งเป้า” เพื่อเสริมความเข้มแข็งและเพิ่มคุณภาพชีวิตของคนไทยอย่างยั่งยืน”

ด้าน ดร.จุลเทพ ขจรไชยกุล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สวทช. ในฐานะประธานจัดงาน NAC2018 กล่าวว่า สวทช. ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดการประชุมฯ ในวันที่ 9 มีนาคม 2561 เวลา 09.00-12.00 น. ภายในงานจะมีการสัมมนาที่น่าสนใจจากผู้ทรงคุณวุฒิมากกว่า 40 เรื่องอีกด้วย ทั้งยังมีบุคลากรด้านการพัฒนาธุรกิจที่พร้อมให้คำปรึกษาให้แก่ภาคอุตสาหกรรม ในการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียกระดับคุณภาพของสินค้า



และบริการ เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการไทยสามารถแข่งขันได้ หรือ S&T Job Fair มหกรรมรับสมัครงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ใหญ่ที่สุดจากบริษัทเอกชนชั้นนำกว่า 120 บริษัท จำนวนกว่า 2,000 ตำแหน่ง อีกด้วย สำหรับผู้สนใจลงทะเบียนร่วมงานไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ www.nstda.or.th/nac หรือ โทร. 0-2564-8000.